



**การประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน  
ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒**

**วันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๑**

**เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.**

**ณ ห้องประชุมอายุรักษ์ ๓ – ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา  
ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพมหานคร  
๐๙๐๘๖๖๐๙๐๘๖๖๐๙๐๘๖๖๐๙๐๘๖๖**

## ๑. หลักการและเหตุผล

ตามที่คณะรัฐมนตรีได้มีมติ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ให้ความเห็นชอบการกำหนดแนวทางการจัดทำงบประมาณและปฏิทินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยกำหนดให้มีการจัดทำงบประมาณในลักษณะบูรณาการเชิงยุทธศาสตร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยมีรองนายกรัฐมนตรี (พลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง) เป็นประธานคณะที่ ๔.๓ มีอำนาจหน้าที่ “กำกับ ดูแลการปฏิบัติงาน ติดตาม ประเมินผลสัมฤทธิ์ และตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ ตามแผนงานบูรณาการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสและถูกต้อง ปราศจากการทุจริต รวมทั้งบูรณาการการทำงานในทุกมิติ ทั้งในระดับพื้นที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ตามแผนบูรณาการ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ บรรลุผลตามวัตถุประสงค์ ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เป็นต้นไป” โดยมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) เป็นเจ้าภาพหลักในการดำเนินงาน

ทั้งนี้ตั้งแต่ปีงบประมาณ ๒๕๖๐ เป็นต้นมา ได้มีการติดตามให้หน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณรายงานผลการดำเนินงานผ่านระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (National Research Management System : NRMS) สำหรับในปี ๒๕๖๒ วช. ร่วมกับ สวทน. ได้ร่วมกันพัฒนาระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (NRMS) สำหรับการรายงานผลการดำเนินงานของโครงการวิจัยที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ (Ongoing & Monitoring) และติดตามประเมินผลการดำเนินงานภาพรวมของหน่วยงาน รวมทั้งติดตามและประเมินผล กลไกการบริหารงบประมาณและผลการดำเนินงานของหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม วช. และ สวทน. จึงเห็นควรจัดการประชุมชี้แจงแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามผลการดำเนินงาน ตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ เพื่อสร้างความเข้าใจระหว่างหน่วยงานในการใช้งานระบบ NRMS รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของผู้ใช้งานต่อระบบดังกล่าว

## ๒. วัตถุประสงค์

- ๒.๑ เพื่อชี้แจงและสร้างความเข้าใจร่วมกันเกี่ยวกับแผนการดำเนินงานและแนวทางการติดตามผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒.๒ เพื่อสร้างความเข้าใจในการรายงานผลการดำเนินงานตามแผนบูรณาการวิจัยและนวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
- ๒.๓ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะของผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องต่อการใช้ระบบ NRMS

